

# โครงการของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เป็นข่าว

ครบทุกเรื่อง **ข่าวสด** www.khaosod.co.th

ครบทุกเรื่อง **ข่าวสด** www.khaosod.co.th

มข.เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรอบ  
บាយ)

มข.เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**มติชน**

มีคุณประโยชน์  
มีคุณประโยชน์  
**สยามรัฐ**  
Support Local Media for Sustainable Innovation

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: พัฒนาการบุคลากร  
ศก.พอเพียง (กรอบบាយ)

'มข.'ชูศก.พอเพียงภูมิคุ้มกันชีวิต

<b>ข่าวสด</b> กรอบบាយ Khaosod (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100	<b>Section:</b> บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ	<b>วันที่:</b> จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562	<b>หน้า:</b> 19(ล่างขวา)	<b>คลิก:</b> ชาว-ดำ
	<b>ปี:</b> 29 <b>ฉบับ:</b> 10582	<b>Col.Inch:</b> 13.20 <b>Ad Value:</b> 14,520	<b>PRValue (x3):</b> 43,560	
<b>หัวข้อข่าว:</b> มข.เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				


## มข.เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เข้ารับการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิก เพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำสมาชิก พร้อมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่เข้าอบรมสัมมนา “ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562” นำโดย ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ที่อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับ มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ให้ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความพอดี ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน จึงนำสมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้สมาชิกที่ร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินเดือน โดยการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ได้

<p><b>มติชน</b> กรอบเช้า</p> <p>Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100</p>	<p><b>Section:</b> ประชาชน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม <b>วันที่:</b> พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2562 <b>ปีที่:</b> 42      <b>ฉบับที่:</b> 15215      <b>หน้า:</b> 21 (ซ้าย) <b>Col.Inch:</b> 9.10      <b>Ad Value:</b> 10,010      <b>PRValue (x3):</b> 30,030      <b>คลิป:</b> ชาว-ดำ <b>คอลัมน์:</b> แวดวงการศึกษา: พัฒนาการบุคลากรรัฐศก.พอเพียง</p>
--	--

<p><b>สยามรัฐ</b></p> <p>Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 850</p>	<p><b>Section:</b> First Section/- <b>วันที่:</b> ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 <b>ปีที่:</b> 70      <b>ฉบับที่:</b> 24148      <b>หน้า:</b> 9(กลาง) <b>Col.Inch:</b> 13.11      <b>Ad Value:</b> 11,143.50      <b>PRValue (x3):</b> 33,430.50      <b>คลิป:</b> ชาว-ดำ <b>หัวข้อข่าว:</b> 'มข.'ชูศก.พอเพียงภูมิคุ้มกันชีวิต</p>
--	---



**●พัฒนารบุคลากรรัฐศก.พอเพียง**

นายชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้นำสมาชิกสหกรณ์ มข.ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้สมาชิกที่ร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินเดือน โดยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ โดยพันธกิจของสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย คือให้สมาชิกยัดวิชาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเดิมที่เคยทำมาเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ จึงได้เปลี่ยนแนวทางเป็นการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการต่อเนื่องได้ เป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมทั้งความรู้ในการทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

## ‘มข.’ชูศก.พอเพียงภูมิคุ้มกันชีวิต

**มศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์** ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ตั้งแนวทางดำเนินการดำเนินชีวิตตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับ ได้มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ให้ชุมชนสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความพอดีพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน จึงนำสมาชิกสหกรณ์ มข.ขอนแก่นศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรับใช้ในชีวิต

ทั้งนี้ ได้นำสมาชิกศึกษาดูงาน 2 แห่ง ได้แก่ “ศูนย์เรียนรู้สวนคุณวิภา” อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนที่เกษตรกรได้รวมตัวกันปลูกเห็ดจำนวนมาก มีจุดเด่นแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดเป็นสินค้าสำเร็จรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายในระดับประเทศ และจะส่งออกต่างประเทศในเร็วๆ นี้ และ “ไร่คุณลุงไกร” ซึ่งเน้นปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่าย ซึ่งโครงการ ออมสัมพันธ์ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงจะส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก โดยจัดการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สามารถติดตามโครงการดีๆ และข่าวสารต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ <https://coopkku.kku.ac.th/> และทางเฟซบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด